



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาตรวจการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าวแก่เกษตรกร ขอความร่วมมือสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและราคายุติธรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาตรวจการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าวแก่เกษตรกรในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามนโยบายคสช. ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบและสำรวจรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ทั้งปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์ โดยให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและกำหนดราคาจำหน่ายเป็นไปตามประกาศของกรมการค้าภายในและกรมการข้าว เพื่อสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวนา

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าวแก่เกษตรกร ตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร โดยได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดให้ตรวจสอบและสำรวจรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๘ แห่ง โดยจำหน่ายปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และปฏิบัติตามประกาศที่กรมการค้าภายในและกรมการข้าวกำหนดทั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ทั้งนี้ จากการชี้แจงกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้น ทุกแห่งให้การตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมือที่จะจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และกำหนดราคาจำหน่ายเป็นไปตามที่มาตรการของคสช.ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้สหกรณ์จังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นอันดับแรก ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและให้แจ้งเตือนไปยังทุกสหกรณ์ว่า ควรระมัดระวังและตรวจสอบปัจจัยการผลิตที่จะนำมาจำหน่าย หากมีการนำปุ๋ย หรือว่าสารเคมี ที่ไม่ได้คุณภาพมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และถูกตรวจพบว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกรมการค้าภายในและกรมการข้าว จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

“อยากขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ในการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ขอให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการดำเนินการตามมาตรการหลัก เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร และขอความร่วมมือในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตข้าว ทั้งปุ๋ย สารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์ ให้เป็นไปตามราคาที่กรมการค้าภายในและกรมการข้าวได้ประกาศไว้และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ โดยต้องมีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำชับให้สหกรณ์จังหวัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์ต่าง ๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ตามห่วงโซ่การผลิต และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางการแข่งขันในตลาดข้าวของระบบสหกรณ์ต่อไปในอนาคตด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว